

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า แต่ดีลเลอร์คาดเงินทุนไหลเข้ายังหนุนช่วงสั้น

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน แต่ดีลเลอร์มองว่า เงินบาท ยังมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าในช่วงนี้ จากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามายังภูมิภาค และข้อมูลเชิงบวกของเศรษฐกิจจีน

\*ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ที่ตลาดเอเชีย โดยได้แรงหนุนเล็กน้อย หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า มีโอกาสที่เฟดจะปรับลดมาตรการกระตุ้นในเดือนหน้า

\*นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ ระบุว่า เฟดอาจปรับลดวงเงินในโครงการซื้อตราสารหนี้ ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ในการประชุมในเดือนหน้า หากข้อมูลบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น

\*เจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆ อาทิ นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท, นายวิลเลียม ดัตลีย์ และนายริชาร์ด ฟิชเชอร์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ โดยนายดัตลีย์ เป็นประธานเฟดสาขา นิวยอร์ก และเป็นสมาชิกถาวรในคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด ดังนั้น ความเห็นของเขาจึงมีน้ำหนักในตลาด

\*ยุโรปไม่สามารถแข็งค่าขึ้นได้ หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนี พบว่า พรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแองเจลา เมอร์เคิล ได้คะแนนเสียงไม่เพียงพอต่อการตั้งรัฐบาลเองได้

\*ผลสำรวจขั้นต้นพบว่า ภาคการผลิตของจีนขยายตัวแต่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ในเดือนก.ย. ขณะที่อุปสงค์ที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ ได้เพิ่มสัญญาณที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวขึ้น

\*ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ขั้นต้นของเอสเอสพีซี พุ่งสู่ระดับ 51.2 ในเดือนก.ย. จากระดับ 50.1 ในเดือนส.ค. โดยดีดตัวแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.009 บาท

\*08.46 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.02/04 จาก 30.94/96 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.01/05 จาก 30.92/98 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.13/15 จาก 99.36 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์  
\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3524/26 จาก 1.3522 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เข้านี้เปิดปรับตัวขึ้นไป แต่ก็มีแรงขาย(ดอลลาร์) ออกมา คิดว่า inflows ที่เข้ามาเมื่อสัปดาห์ก่อน จะยังมีต่อเนื่อง เพราะตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาดี แล้วสกุลเงินในเอเชียก็แข็งค่า" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้เปิดตลาดอ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน แต่ก็มีแรงขายดอลลาร์ออกมาหลังจากนั้น ส่งผลให้เงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยมองแรงหนุนของเงินบาทในวันนี้ ยังเป็นเรื่องกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจของจีน ที่ออกมาในเชิงบวก

ดิลเลอร์มองว่า การเคลื่อนไหวของเงินบาทขณะนี้ ยังไม่ถึงระดับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ต้องเข้ามาดูแล เนื่องจากยังเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ และไม่ได้สวนทางกับสกุลเงินภูมิภาค โดยมองแนวต้านของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 30.88 และแนวรับอยู่ที่ 31.10

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้